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สรุปรายงาน 

การเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ ราชอาณาจักรภูฏาน 
ของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – ภูฏาน  

น าโดย 
นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – ภูฏาน  
ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘ 

----------------------------------- 
 

 คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – ภูฏาน เดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ ราชอาณาจักร-
ภูฏาน ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๒  เมษายน   ๒๕๕๘ เพ่ือกระชับ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกรัฐสภาไทยกับ
สมาชิกรัฐสภาภูฏาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ๑. องค์ประกอบคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – ภูฏาน ประกอบด้วย 
    ๑. นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
    - ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย –  
     ภูฏาน 
    ๒. พลอากาศเอก ชาลี  จันทร์เรือง  - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
    - กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา- 
     ไทย – ภูฏาน 
    ๓. นายสมพล  พันธุ์มณี - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
    - กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา- 
     ไทย – ภูฏาน 
    ๔. นางกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์ - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
    - กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา- 
     ไทย – ภูฏาน 
    ๕. พลเอก ธีรเดช  มีเพียร - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
    - ที่ปรึกษากลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย –  
     ภูฏาน 
    ๖. นางเสาวณ ี สุวรรณชีพ - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
    - ที่ปรึกษากลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย –  
    ภูฏาน 
 

mailto:thaibilat@hotmail.com


 ๒ 

 
    ๗. นายศรีศักดิ ์ ว่องส่งสาร - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
    - ที่ปรึกษากลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย –  
     ภูฏาน 
    ๘. พลโท พิศณุ  พุทธวงศ ์ - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
    - ที่ปรึกษากลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย –  
    ภูฏาน 
    ๙. นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ ์ - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
   -  สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย –  
    ภูฏาน    
 ๑๐. นายกรกต  คงทอง -  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
      กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี 
     ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   -  เลขานุการคณะ 
  ๑๑. นายสุรพงษ์  เอ่ียมพงษ์ไพบูลย์  -  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
       กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี 
     ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   - ผู้ช่วยเลขานุการคณะ 
  ๑๒. นายเอกรินทร์  ลัทธศักย์ศิริ - ผู้ติดตามบุคคล หมายเลข ๑ 
  ๑๓. นายชนินทร์   ลีวิโรจน์ - ผู้ติดตามบุคคล หมายเลข ๔ 

 
 ๒.  ก าหนดการเดินทาง 
  คณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ในวันเสาร์ที่  ๑๘ 
เมษายน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๕๐ นาฬิกา  
 คณะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันพุธที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๕๐ นาฬิกา 
 
 ๓.  การประชุมทวิภาคีและการเข้าเฝ้าบุคคลส าคัญฝ่ายราชอาณาจักรภูฏาน  
  ๓.๑ การประชุมหารือ ทวิภาคี กับนายโซนัม  คินกะ ประธานวุฒิสภา ราชอาณาจักร-
ภูฏาน และคณะ เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารวุฒิสภา 
 
 ทั้งสองฝ่ายได้มีการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างกัน โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – ภูฏาน 
 ทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีที่ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่แนบแ น่นในทุกระดับตั้งแต่
ระดับราชวงศ ์ระดับรัฐบาล และระดับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ในระดับรัฐสภา ซึ่งได้เติบโต
เรื่อยมาอย่ างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ภูฏานเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในปี 
๒๕๕๑ โดยได้มีการพบปะและไปมาหาสู่ระหว่างผู้น าของทั้งสองสภาอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ รัฐสภาไทยได้จัดตั้ง
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – ภูฏานขึ้น ในปี ๒๕๕๕ และในขณะเดียวกันรัฐสภาภูฏานก าลังอยู่ในช่วงการ
พิจารณาแนวทางการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาภูฏาน – ไทย รวมถึงการพิจารณาตัวบุคคลจากทั้งสอง 
 
 
 



 ๓ 

สภาเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มดังกล่าว และเมื่อการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพฯ ภูฏาน – ไทย เสร็จสิ้นแล้วจะได้แจ้งให้
ฝ่ายไทยทราบ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ มีการประชุมทวิภาคีระหว่างกันต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นเวทีในการ
หารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวงงานนิติบัญญัติ ตลอดจนเป็นกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
สองประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยว และการค้า เป็นต้น 
 ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วม แสดงความยินดีซึ่งกันและกันเนื่องในโอกาสที่ท้ังสมเด็จพระเทพรัตน-  
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี  ซิงเย  วังชุก (สมเด็จพระราชาธิบดี องค์ที่ ๔ 
ของภูฏาน) ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในปี ๒๕๕๘ และในโอกาสพิเศษนี้ ถือเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง  
ของทั้งสองประเทศ  นอกจากนี้ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ภูฏาน ได้แจ้งต่อประธานวุฒิสภาภูฏานว่า  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรภูฏาน 
ในเวลาอันใกล้นี้ เพื่อทรงเยี่ยมเยือนและทอดพระเนตรการด าเนินงานของโรงเรียน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการตาม
พระราชด าริของพระองค์  
 ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ภูฏาน ได้แสดงความขอบคุณถึงมิตรภาพอันดี และการให้ความ
สนับสนุนต่าง ๆ ในเวทีโลกท่ีภูฏานมีให้ต่อประเทศไทย มาโดยตลอด ตลอดจนความเข้าใจอันดีต่อสถานการณ์
การเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 

 
 
การอนุรักษ์วัฒนธรรม 
 ทั้งสองฝ่ายเห็นว่า การ อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที่ส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน เนื่ องจากเป็นสิ่งซึ่งแสดงถึง ตัวตน เอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของแต่ละ
ประเทศ โดยคณะผู้แทนไทยได้ชื่นชมภูฏานที่สามารถคงความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองไว้ได้เป็นอย่างดี 
 คณะผู้แทนภูฏานแสดงความเห็นว่า ปัจจัย ส าคัญที่ท าให้ภูฏานประสบความส าเร็จคือ การมี
พระมหากษัตริย์ที่ เข้มแข็ง และมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและแน่ วแน่ในการอนุรักษ์วั ฒนธรรมและประเพณี สมเด็ จ-
พระราชาธิบดีจิกมี  ซิงเย  วังชุก ทรงเห็นว่า ภู ฏานเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่ ขนาบข้างด้วยประเทศมหาอ านาจ  ๒ 
ประเทศ คือ จีนและอินเดีย ซึ่งได้ทรงตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องอนุรักษ์ ปกป้อง และส่งเสริมประเพณีและ 
 
 



 ๔ 

วัฒนธรรมของตนเอง เพื่อป้องกันอิทธิพลวัฒนธรรมจากภายนอก และเพ่ือด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความเป็น
ตัวตนของภูฏาน นอกจากนี้ ยังทรงเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมของภูฏาน ทั้งนี้ 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติไดบ้ัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของภูฏาน 
 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ 
 คณะผู้แทนไทยแสดงความเป็นห่วงถึงปัญหาในปัจจุบันที่มีการท าลายสิง่แวดล้อม และการตัดไม้
ท าลายป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ปัญหาการบุกรุกป่าของนายทุนและชาวบ้านทวีความรุนแรงมากข้ึน
เรื่อย ๆ และส่งผล ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทย ซึ่งรัฐบาลไทยในปัจจุบันก าลังด าเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อ
ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด และน าพื้นที่ป่ากลั บมาเป็นสมบัติของชาติ โดยคณะผู้แทนไทย แสดงความชื่นชมต่อ
แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของภูฏาน 
 คณะผู้แทนภูฏาน แสดงความเห็นว่า ปัจจัยส าคัญสองประการที่ท าให้ภูฏานประสบความ 
ส าเร็จในเรื่องดังกล่าว คือ 
 ๑) การที่ภูฏานมพีระมหากษัตริย์เป็นผู้น าที่เข้มแข็ง และมีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อม 
 ๒) การที่ชาวภูฏานมีความเชื่อในหลักปรัชญาของศาสนาพุทธ ซึ่งให้ความส าคัญและคุณค่า 
ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสันติและยั่งยืน 
 นอกจากนี้ การบริหารจัดการที่ดี และการออกกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่
ท าให้ภูฏานประสบความส าเร็จ โดยรัฐธรรมนูญของภูฏานได้ระบุให้การอนุรักษ์ป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่
พ้ืนฐานของชาวภูฏานทุกคน และรัฐบาลจะต้องด าเนินการใด ๆ ให้ประเทศมีพ้ืนที่ป่าอย่างน้อยท่ีสุดคิดเป็น  
ร้อยละ ๖๐ ของพ้ืนที่ประเทศท้ังหมด 
 ในส่วนของการน าทรัพยากรป่าไม้ไปใช้นั้น รัฐบาลได้ตั้ งองค์กรภาครัฐขึ้นมาท าหน้าที่บริหาร-
จัดการเรื่องดังกล่าว โดยในทุก ๑ ปี องค์กรนี้จะมีหน้าที่ส ารวจปริมาณป่าไม้ และวางแผนการน าไปใช ้ นอกจากนี้      
ยังได้มีการจัดสรรให้แก่ประชาชนเพื่อน าไปใช้ในการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  
  ทั้งนี้ ในการออกกฎเกณฑ์หรือกฎหมายใด ๆ เพ่ือการอนุรักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมนั้น ต้อง
ค านึงถึงธรรมเนียมและประเพณีปฏิบัติ ดั้งเดิมของชุมชน โดยกฎหมายที่ออกมาจะต้องไม่ ลิดรอนหรือครอบง า
ประเพณีปฏิบัติหรือวิถีชาวบ้านที่มีมาอย่างยาวนานของประชาชนในพื้นท่ี ใน ทางกลับกันกฎหมายจะต้อง
สนับสนุนการใช้ชีวิตตามแบบปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนนั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

การพัฒนาประเทศของภูฏาน 
 คณะผู้แทนไทยได้แสดงความสนใจในแนวทางการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัยของภูฏานที่มิได้
มุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งคณะผู้แทนภูฏาน กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัย 
(Modernization) ของภูฏานนั้น ต้อง ไม่ใช้การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเป็นตัวน า ซึ่งแนวคิดนี้เป็นแนวคิด ของ
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี  ซิงเย วังชุก  ที่ได้ให้ไว้ในช่วงทศวรรษที่ ๖๐ – ๗๐ ดังนั้น ที่ผ่านมา ภูฏานจึงอาศัย
การพัฒนาอุตสาหกรรมใ ห้น้อยที่สุดในการน าประเท ศไปสู่ความทันสมัย โดยในช่วงต้น ๆ ของการพัฒนานั้น 
ภูฏานได้เน้นในเรื่องของการพัฒนาในภาคสังคม การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การคมนาคม และการสื่อสาร 
แม้กระท่ังในปัจจุบัน การเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมยังมีขนาดเล็กอยู่ และอุตสาหกรรมที่รัฐบาล มุ่งเน้ น   
เพ่ือน ารายได้เข้า รัฐนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่ สะอาดและเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ  เช่น อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานน้ า 
  ทั้งนี ้การพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้ด าเนินการควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น 
ในการสร้างถนนนั้น หากผู้รับสัมปทานก่อสร้างจ าเป็นต้องตัดต้นไม้เพ่ือขยายถนน  ผู้รับสัมปทานต้องปลูกต้นไม้
ชดเชย นอกจากนี้ ก่อนที่ จะเข้าไปด าเนินการใด ๆ ที่อาจ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม  ผู้รับสัมปทาน
ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมก่อน  ไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้ หรือคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 นอกจากนี้ รัฐบาลภูฏานยังได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่
ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล รวมถึงการน าไปใช้พัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชน 
 
 ๓ .๒ การประชุมหารือ ทวิภาคี กับ นายจิ กมี  ซังโป ประธานสภาผู้แทนราษฎร-
ราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๐  เมษายน   ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ อาคาร-
สภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ๖ 

  ทั้งสองฝ่ายได้มีการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างกัน โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – ภูฏาน 
 ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีที่ ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดกันในทุกระดับ 
และทั้งสองประเทศมี ความคล้ายคลึงกัน หลายประการ  กล่าวคือ มีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักและ
เทิดทูน ของประชาชน มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ มีความคล้ายคลึงในด้านวัฒนธรรมและต่างไม่เคย 
ตกเป็นอาณานิคมของประเทศใด ทั้งนี้ ความสัมพั นธ์ของทั้งสองประเทศก่อตัวและพัฒนาขึ้นโดยมีสถาบัน-  
พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลาง ซึ่งความสัมพันธ์ด้านอื่น ๆ ที่พัฒนาขึ้น และมีความโดดเด่นในขณะนี้ เช่น     
ด้านการศึกษาซึ่งไ ทยถือเป็นประเทศที่นักศึกษาจากภู ฏานนิยมไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและ ปริญญาโท
มากที่สุดปร ะเทศหนึ่ง ด้านการท่องเที่ย วโดยในปี ๒๕๕๗ มีนักท่องเที่ยวภู ฏานเดินทางไปเที่ยวประเทศ ไทย 
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปภฏูานประมาณ ๗๐๐ คน โดยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทั้งสองฝ่าย 
ซึ่งไทยถือเป็นจุดหมายการเดินทางที่ส าคัญของชาวภู ฏาน นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังมีความร่วมมือที่ส าคัญ   
ในด้านสาธารณสุข และวิชาการ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระดับรัฐสภานั้นถือเป็นสิ่งที่ภูฏานก าลังให้ความส าคัญอยู่ใน
ขณะนี้ โดยรัฐสภาภูฏานมีความประสงค์ที่จะจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาภฏูาน – ไทยขึ้น เพ่ือเป็นช่องทาง
ในการส่งเสริมความร่วมมือ ทวิภาคีในด้านต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวที พหุภาคี ระหว่าง-
ประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมเก่ียวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎี
ความสุขมวลรวมประชาชาติ 
 ทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความยินดีซึ่งกันและกัน เนื่องในโอกาสพิเศษที่สมเด็ จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี  ซิงเย  วังชุก ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ 
ในปี ๒๕๕๘ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย ามบรมราชกุมารีทรงมี หมายก าหนดการเยือนภูฏานในเวลา
อันใกล้นี้ เพื่อทรงเยี่ยมเยือนโรงเรียนภายใต้โครงการตามพระราชด ารขิองพระองค ์
 
การพัฒนาทางการเมืองของไทย 
 ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ภูฏาน ได้กล่าวถึง การพัฒนาทางการเมืองในประเทศไทยว่า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) ได้เข้ามายุติความรุนแรงและสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในหลาย
พ้ืนที่ของไทย เมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ น าประเทศไทยให้พ้นจากปัญหา
ที่สะสมมา ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และได้วาง
แนวทางในการบริหารประเทศโดยแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ในขณะนี้อยู่ในระยะท่ี ๒ โดยคณะกรรมาธิการ-     
ยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้จัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และต้องเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือการอภิปราย ต่อไป ซึ่งตามแผนการปฏิบัติงานแล้ว  รัฐธรรมนูญฉบับ สมบูรณ์มี
ก าหนดแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ และสามารถจัดให้มีการเลือกตั้ง ทั่วไปได้ประมาณเดือนเมษายน 
๒๕๕๙  ทั้งนี้ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ภูฏานได้ให้ความเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลของทั้งสองประเทศจะ
เปลี่ยนแปลงไป  แต่ความสัมพันธ์ในระดับประชาชนและความเป็นมิตรภาพที่ดีระหว่างสองประเทศจะยังคง
มั่นคงอยู่ต่อไป 
 ประธานสภาผู้แทนราษฎรภู ฏานได้แสดงความเห็นด้วย และกล่าวเพ่ิมเติมว่าความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศนั้น มีความแนบแน่นกันอย่างมาก และอยู่นอกเหนือการเมือง พร้อมนี้ได้กล่าวอวยพรให้
การปฏิรูปของไทยประสบความส าเร็จ และผ่านพ้นไปด้วยดี 
 
 
 
 
 



 ๗ 

การพัฒนาประชาธิปไตยของภูฏาน 
 ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนค วามเห็นเกี่ ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยของภูฏ าน               
โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรภู ฏาน กล่าวว่า  ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ของภูฏานนั้น ได้ ริเริ่มโดย
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี  ซิงเย  วังชุก ซึ่งทรงเห็นว่าภู ฏานจ าเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของโลกและปัญหาท้าทายใหม่ๆ เพ่ือให้สามารถตอบสนองกับกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทรงเห็นว่าการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่บุคคลเพียงคนเดียว มิใช่ รูปแบบการปกครองที่เหมาะสม
ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป จึงทรงถ่ายทอดอ านาจให้แก่ประชาชน และเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ-
สมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยมีหัวหน้ารัฐบาลและสภาคณะมนตรีบริหารประเทศ มาเป็นการปกครองใน ระบอบ-
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ในปี ๒๕๕๑ อย่างไรก็ตาม ภูฏาน
ได้มีการศึกษาและเตรียมการล่วงหน้า ส าหรับการเปลี่ยนแปลง มานานแล้ว  ทั้งนี้ ภูฏานได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
แรกแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๐ และได้ประกาศใช้ในปี ๒๕๕๑ รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีลักษณะพิเศษเฉพาะ กล่าวคือ ได้
มีการก าหนดให้สมาชิกรัฐสภาต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย และมีอายุไม่เกิน ๖๕ ปี นอกจากนี้
ยังได้ระบุให้มีการอนุรักษ์ป่าไ ม้ โดยก าหนดว่าภูฏานต้องมีพ้ืนที่ป่าอย่างน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของพ้ืนที่
ประเทศท้ังหมด 
 ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๑ ซึ่งได้มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี ๒๕๕๐ นั้น มีเพียง ๒ 
พรรคการเมืองทีล่งสมัครรับเลือกตั้ง ส าหรับในสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒ ซึ่งได้มีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่ อปี ๒๕๕๖ 
ประกอบด้วยสมาชิกจาก ๒ พรรคการเมืองเช่นเดิม โดยมีพรรคการเมือง ๔ พรรคลงสมัคร รับเลือกตั้ง จาก
ทั้งหมด ๕ พรรค ที่จดทะเบียนพรรคการเมือง และนับต้ังแต่มีรัฐสภาเกิดข้ึนมาเป็นเวลา ๗ ปี จุดด้อยของภูฏาน 
คือ สตรีมีส่วนร่วม ทางการเมืองน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับผู้น า เช่น ในสภาผู้แทนราษฎรมีสตรีเพียง   
๔ คน จากจ านวนสมาชิกทั้งสิ้น ๔๗ คน และในวุฒิสภา  ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก  จ านวน ๒๕ คน โดยมาจาก   
การเลือกตั้ง จ านวน ๒๐ คน และมาจากก ารแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์  จ านวน ๕ คน ซึ่งในจ านวน
ดังกล่าวมีสตรีเพียง ๒ คน ที่มาจากการแต่งตั้ง  อย่างไรก็ตาม ๑ ใน ๔ คนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็น
สตรีนั้น ได้เข้าด ารงต าแหน่ง รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศ  ทั้งนี้ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรภูฏ านเชื่อว่าการพัฒนาการศึกษาท่ีภู ฏานให้ความส าคัญใน ช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะ
ช่วยให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 
 

 
 
 



 ๘ 

ทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติ 
 ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศของภูฏ าน โดย
คณะผู้แทนภูฏาน กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาประเทศของภู ฏานนั้น ได้ด าเนินการตามแนวคิดค วามสุขมวล-
รวมประชาชาติ (Gross National Happiness) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีริเริ่มโดยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกม ี ซิงเย  วังชุก 
โดยความคิดดังกล่าวเน้นการพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนมีความสุขและความพึงพอใจมากกว่าการวัดระดับการ
พัฒนาด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ทั้งนี้ พระองค์ได้ข้อสรุปจากบทเรียนความผิดพลาดในการพัฒนาของ
โลกในรอบ ๕๐ ปีที่ผ่านมา และเห็นว่าประเทศ ต่าง ๆ เป็น จ านวนมากเข้าใจว่าการพัฒนาคือการแสวงหา
ความส าเร็จทางวัตถุเพียงอย่างเดียว ซึ่งประเทศเหล่านี้ได้แลกความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจกับการสูญเสีย
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่ดีทาง ธรรมชาติ และเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งหลายประเทศได้พิสูจน์แล้วว่าประชาชน
ไม่ได้มีความสุขที่แท้จริง 
 อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติมิได้ปฏิเสธการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่การ
พัฒนาด้านต่างๆ ควรมีความสมดุลกัน ในทางปฏิบัติภู ฏานได้บรรจุแนวคิดนี้ในแผนพัฒน าประเทศระยะ ๕ ปี 
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ โดยเน้นการพัฒนาในทุกสาขาของสังคมอย่างรอบด้านและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้
ความส าคัญด้านสาธารณสุข การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน การขจัดปัญหาสังคมและ ความยากจน การส่งเสริม
หลักธรรมาภิบาล พร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดั้งเดิม รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย
ทั้งหมดจะด ารงอยู่ด้วยกันตามหลักพุทธศาสนามหายาน 
 คณะผู้แทนไทยได้แสดงความชื่นชมต่อแนวทางการพัฒนาประเทศดังกล่าว และตั้งข้อสงสัยว่า
ภูฏานมีวิธีด าเนินการอย่างไร ที่ ท าให้มั่นใจได้ว่าทุกรัฐบาลจะบริหารประเทศตามแนวคิดความสุขมวลรวม-
ประชาชาติอย่างเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่ง คณะผู้แทน ภูฏานได้ให้ความเห็นว่าการพัฒนาประเทศโดยยึดหลัก
ความสุขมวลรวมประชาชาติ ถือเป็นวาระแห่งชาติ และอยู่นอกเหนือความเป็นพรรคการเมือง  โดยทุกพรรค
การเมืองต่างเห็นด้วยและ มีนโยบายในการพัฒนาประเทศตามแนวคิด ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังไ ด้มีการปลูกฝัง
แนวทางดังกล่าวให้แก่เยาวชนได้ปฏิบัติตามโดยการบรรจุในหลักสูตรการศึกษา 
 
กรอบการหารือประชาธิปไตยภูฏาน 
 ประธานสภาผู้แทนราษฎรภฏูาน กล่าวว่า จุดเด่นที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของภฏูาน คือ การริเริ่ม
กรอบการหารือประชาธิปไตยภู ฏาน (Bhutan Democracy Dialogue) โดยพรรคการเมืองทั้งหมดของภู ฏาน 
จ านวน ๕ พรรค มีความเห็นร่วมกันถึงความจ าเป็นในการส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองในประเทศ 
จึงได้ร่วมกันจัดตั้งกรอบการหารือประชาธิปไตยภู ฏานขึ้น โดยการรับรองของคณะกรรมการการ เลือกตั้งของ
ภูฏาน ซึ่งเป็นเวทีให้พรรคการเมืองและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองต่างๆ 
ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาประเทศ  เพ่ือหามติร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ซึ่งน าไปสู่ สภาพแวดล้อมทางการ
เมืองที่มีความสามัคคี และประชาธิปไตยท่ีสดใส 
 คณะผู้แทนไทยชื่นชมการริเริ่มดังกล่าว เนื่องจากเป็นการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่ดี โดยเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองเล็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมใน ทางการเมือง และมีโอกาสได้แสดงออกซ่ึง
ความคิดเห็นในประเด็นที่ส าคัญต่าง ๆ ของภูฏาน ทั้งนี้ ประเทศอ่ืน ๆ สามารถน าการริเริ่มนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

 ๓.๓ การเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกม ี เคเซอร ์ นัมเกล วังชุก เมื่อวันอังคารที่   ๒๑ 
เมษายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ พระราชวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – ภูฏาน กล่าวว่าคณะผู้แทนไทยรู้สึกเป็นพระมหา-
กรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ที่ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ในครั้งนี้ หลังจากนั้นได้กราบบังคมทูล
เกี่ยวกับที่มาของการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ภูฏาน ตลอดจนผลการประชุมทวิภาคีกับประธานสภาผู้แทนราษฎร 
และประธานวุฒิสภาราชอาณาจักรภู ฏาน ซึ่งส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยประธาน กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ภูฏาน  
ได้แสดงความ ชื่นชมในทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติ การริเริ่มกรอบ ความร่วมมือ ประชาธิปไตยภูฏ าน 
รวมถึงนโยบายการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติของภู ฏาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์
อันกว้างไกลของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี  ซิงเย  วังชุก ซึ่งทรงเป็นผู้ริเริ่มนโยบายดังกล่าว 
 หลังจากนั้นประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ภูฏาน ได้ กล่าว แสดงความยินดีในโอกาสที่ปี 
๒๕๕๘ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองของทั้งสองประเทศ เนื่องจากเป็นปีที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี   ซิงเย  วังชุก  
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ทั้งนี้ ประธาน-
กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ภูฏาน ได้แจ้งถึง การตั้งพระราชหฤทัย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-  
ราชกุมารี ในการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรภูฏานในเวลาอันใกล้นี้ 
 นอกจากนี้ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ภูฏาน ได้กราบบังคมทูลเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
การเมืองของไทยตลอดจนความคืบหน้าในการท าหน้าที่ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณถึงมิตรภาพอันดี และการสนับสนุนต่างๆ รวมถึงความเข้าใจอันดีต่อสถานการณ์
การเมืองในปัจจุบันของไทย โดยประธานกลุ่มฯ ได้แสดงความเชื่อมั่นว่ากลุ่มมิตรภาพสมาชิ กรัฐสภาไทย – 
ภูฏาน และกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาภู ฏาน – ไทย ที่ก าลังจัดตั้งขึ้น จะเป็นช่องทางส าคัญในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างไทยและภูฏานต่อไป 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี  เคเซอร์  นัมเกล  วังชุก ทรงแสดงความยินดีถึงความสัมพันธ์อันดี
และความใกล้ชิดของทั้งสองประเทศท่ีมีมาช้านานในทุกระดับตั้งแต่ระดับราชวงศ์  รัฐบาล และประชาชน และ
ได้ทรงขอบใจที่รัฐสภาไทยได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ภูฏาน ขึ้น ซึ่งเชื่อว่า จะเป็นช่องทางส าคัญช่ องทาง
หนึ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างทั้งส องประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
รัฐสภา ซึ่งภูฏานจ าเป็นต้องศึกษาจากรัฐสภาไทยในหลายๆ ด้าน เนื่องจากภู ฏานเพิ่งน าระบอบประชาธิปไตย        
แบบรัฐสภามาใช้เมื่อปี ๒๕๕๑ อย่างไรก็ ดี รัฐสภาไทยและภู ฏานมีความคล้ายคลึงกันพอสมควร  ทั้งนี้ ภูฏาน    
มีแนวคิดที่จะจัดนิทรรศกา รดอกไม้ข้ึนในปี ๒๕๕๙ โดยภายในงานจะมีการน าดอกไม้และ กล้วยไม้นานาพันธุ์ 
จากไทยและภูฏานมาแสดงร่วมกัน และจะเป็นการดีอย่างยิ่ง หากกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ภูฏาน จะได้เข้ามามี    
ส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ ซึ่งประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ภูฏาน ได้แสดงความยินดีที่จะเข้ามาร่วมจัดนิทรรศการ
ดอกไม้ดังกล่าว 
 นอกจากนี้ ยังทรงหารือกับคณะผู้แทนไทย ในประเด็นอ่ืนๆ อาทิ ปัญหาเด็กก าพร้าและด้อย
โอกาสในภูฏ าน ซึ่งภูฏานแก้ไขปัญหา ดังกล่าว โดยการส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านี้ ได้แสดงออกซ่ึงพลังและ
ความสามารถผ่านการเต้นร าในทุกประเภท โดยได้มีอาสาสมัครจากไทยเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจ านวนมาก และ
อีกปัญหาที่ส าคัญของภูฏานคือ ปัญหาการขาดดุลการค้าในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มส่ง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ภูฏานในอนาคตอันใกล้ โดยภู ฏานยินดีรับฟังค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์จากไทย ทั้งนี้            
กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย – ภูฏาน ยินดีท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
ค าแนะน าและช่วยเหลือภูฏานในประเด็นดังกล่าว 
  
 ๔.  การเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง 
  ๔.๑  นายโซนัม  คินกะ ประธานวุฒิสภา ราชอาณาจักรภูฏาน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง
อาหารค่ าเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะฯ ในวันจันทร์ที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

  ๔.๒  นายจิ๊กม่ี  ซังโป ประธานสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรภูฏาน เป็นเจ้าภาพเลี้ยง
รับรองอาหารค่ าเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะฯ ในวันอังคารที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕.  การเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญ 
 
  ๕. การเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญ 
   อาคารรัฐสภา ราชอาณาจักรภูฏาน (Chi Tshog : The Parliament of Bhutan) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

 หลังจากการประชุมทวิภาคีร่วมกับประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร
ราชอาณาจักรภูฏานแล้ว คณะผู้แท นกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – ภูฏาน ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารรัฐสภา-
ราชอาณาจักรภูฏาน 
  อนึ่ง รัฐสภาราชอาณาจักรภูฏานเป็นระบบสภาคู่ ประกอบด้วย 
   ๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Tshogdu / National Assembly) มีสมาชิก จ านวน ๔๗ คน 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแบบผสมสองรอบจาก ๔๗  เขตการเลือกตั้ง แต่ละเขตมีผู้แทนได้ ๑ คน คือ       
รอบแรกประชาชนจะเลือกพรรคการเมือง จากนั้นในรอบที่สองพรรคการเมืองที่มีคะแนนสูงที่สุด อันดับที่ ๑ 
และอันดับที่ ๒ จะส่งผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งอีกครั้ง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๕ ปี  
   ๒. วุฒิสภา (Gyelyong Tshogde / National Council) มีสมาชิกทั้งหมด ๒๕ คน มาจาก
การเลือกตั้ง จ านวน ๒๐ คน และมาจากการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ จ านวน ๕ คน โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ ๕ ปี  
 

------------------------------------------- 
   
   นายกรกต  คงทอง 
  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
  กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี 
  ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  ผู้สรุปรายงาน  


